

WCG Diamond ปรับกลยุทธ์เปิดขายปลีกรับปีหนูทอง

ทอง



WCG Diamond ปรับกลยุทธ์เปิดขายปลีกรับปีหนูทอง เร่งขยายฐานลูกค้ารายย่อยและสร้างความเชื่อมั่นให้แบรนด์ บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ปรับกลยุทธ์การขายรับปี 2563 เปิดขายปลีกขยายฐานลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อเครื่องประดับเพชรแท้ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อให้เลือกชมและซื้อได้ตามคำเรียกร้องของลูกค้า เตรียมพร้อมจิวเวลรี่คุณภาพกว่า 5,000 รายการให้เลือกทุกวันทำการตั้งแต่เวลา11.00-17.00 น.

นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่แบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่า ในปี 2563 บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขายจากเดิมที่เน้นการขายตลาดผ่านตัวแทนจำหน่ายและการประมูลทางออนไลน์ ในปีนี้จะเปิดให้บริการขายปลีกลูกค้ารายย่อย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเข้ามาเลือกชมและซื้อเครื่องประดับเพชรด้วยตัวเอง บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกซื้อ ณ สำนักงานใหญ่ โครงการเวนิสดีไอริส วัชรพล โดยเริ่มเปิดขายปลีกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การปรับกลยุทธ์เปิดขายปลีกดังกล่าวจะเป็นการขยายฐานลูกค้าซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มรายย่อยที่ต้องการเลือกซื้อเครื่องประดับเพชร ณ จุดขายหรือซื้อที่ร้านโดยตรง เนื่องจากเป็นกลุ่มมีความพึงพอใจและใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อ

“บริษัทได้เปิดให้ลูกค้าที่ต้องการเลือกชมและสัมผัสกับเครื่องประดับเพชรแท้ด้วยตั้งแต่เวลา11.00-17.00 น.

นอกจากลูกค้าจะได้รับความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรคุณภาพที่ออกแบบอย่างสวยงาม ทันสมัย หลากหลายแบบ ซึ่งทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้บริการกว่า 5,000 รายการแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสในการนำเสนอ บริการและความสัมพันธ์ที่ดีให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ที่สำคัญการได้สัมผัสกับสินค้าจริง ๆ จะทำให้มี โอกาสในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เพราะลูกค้าจะได้สัมผัสถึงความจริงใจในบริการซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อ มั่นในแบรนด์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นางศุภาภรณ์กล่าว

ผู้ที่สนใจข้อมูลสินค้าหรือการประมูลเพชรออนไลน์ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND หากสนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ผลิตเครื่องประดับเพชร (OEM) หรือต้องการชมสินค้าและศึกษาข้อมูล ด้านการลงทุนเพื่อต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com หรือโทรศัพท์ 02-0684343 ต่อ102 และ 095-0528855

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 091-549-3542 คุณปัญญา 087-055-2756